
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๒ 
ครั้งที ่ ๑๗  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดีที ่ ๓๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๗  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และ
ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของ 
ที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๐  ข้อ  ๑๕๗  และข้อ  ๑๕๙  
วรรคหนึ่ง  ในการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจามากกว่า  ๓  กระทู้  เป็นการเฉพาะคราว
ในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ  จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อชาติ   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้ดังกล่าว  ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายประภัตร  โพธสุธน)  เป็นผู้ตอบ 
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นายเทพไท  เสนพงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคประชาธิปัตย์  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายชลน่าน  ศรีแก้ว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดน่าน  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  
ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายมานพ  คีรีภูวดล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การพัฒนาอาหาร VEGAN เพื่อการส่งออก  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  ปัญหาการยกเลิกการใช้สารพาราควอต  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเรื่องภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างแก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบอย่างเท่าเทียม  ไม่ลักลั่น  โดยไม่เหมารวม
ว่าโรงเรียนเอกชนนอกระบบนั้นมุง่แสวงหาก าไร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างถนนและ
สิ่งก่อสร้างบนแนวสันทรายชายหาดที่ท าให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศไทย  ถาม  
นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  
สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๒.๒๖ นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธานในห้อง
กระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การติดตั้งกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชน  หมู่บ้านผาแดง
และบ้านป่าเมี้ยง  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ  
วันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  สิงหาคม  
๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทาง
สัญจร  บริเวณบ้านตองโขบ  ต าบลตองโขบ  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร   
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การด าเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒ – ๓  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ๒  จุด  จุดบ้านคันชา  
หมู่ที่  ๕  ต าบลธาตุทอง  จุดบ้านนางัว  หมู่ที่  ๘  ต าบลแวง  อ าเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  
เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดกาฬสินธุ์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้บริหารจัดการน้ าเขื่อนล าปาวสู่พื้นที่
เกษตรกรรม  ต าบลนาจารย์  ต าบลขมิ้น  ต าบลไผ่  ต าบลภูปอ  และต าบลกลางหมื่น  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  พัฒนาพื้นที่บึงกาจับ  ต าบลบ้านม่วง  
อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  โดยเป็นการพิจารณา
ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง)  วันพุธที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล  ซึ่ง  นางกรณิศ  
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งามสุคนธ์รัตนา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐ   
และนางสาวฐิติภัสร์  โชติเดชาชัยนันต์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  
พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชน 
ของกรุงเทพมหานคร  ซึ่ง  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๑๒) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหาการบ ารุงรักษาที่ดินจัดสรรเพื่อการใช้ประโยชน์
ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ   
ซึ่ง  ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังท้องถิ่นไท  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๑๕) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีการพัฒนาทรัพย์สิน
ที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล   ซึ่ง  นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ   เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๑๘) 

ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าว  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ปฏิบัติหน้าที่ต่อ  ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  จ านวน  ๓๙  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายสันติธร  ยิ้มละมัย ๒. นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ ์
 ๓. นายธรรมรัตน์  มุกมคี่า ๔. นายธีระเดช  เดชบุญ 
 ๕. นายชนินทร์  รุ่งแสง ๖. นายสมพงษ์  โสภณ 
 ๗. นายไสว  โชติกะสภุา ๘. นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์ 
 ๙. ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม ๑๐. นายการณุ  โหสกลุ 
 ๑๑. นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปญัญา ๑๒. นายประพนธ์  เนตรรังษี 
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 ๑๓. นายพพิัฒน์ชัย  ไพบูลย์ ๑๔. นายวิรัตน์  มีนชัยนันท ์
 ๑๕. นายประเสริฐ  ทองนุ่น ๑๖. นายประเวศร์  วัลลภบรรหาร 
 ๑๗. นายสรุจิตต์  พงษ์สิงห์วทิยา ๑๘. นายประสิทธิ์  มะหะหมัด 
 ๑๙. นางกรณิศ  งามสคุนธ์รตันา ๒๐. นางสาวฐิติภัสร์  โชติเดชาชัยนันต์ 
 ๒๑. นายศริิพงษ์  รสัม ี ๒๒. นายสริะ  เจนจาคะ 
 ๒๓. นายชาญวทิย์  วภิูศิร ิ ๒๔. นายเชิงชาย  ชาลีรินทร ์
 ๒๕. นายวิรัช  พันธุมะผล ๒๖. นายมณฑล  โพธิค์าย 
 ๒๗. นายโชติพพิัฒน์  เตชะโสภณมณี ๒๘. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม 
 ๒๙. นายสมเกียรติ  ถนอมสนิธุ์ ๓๐. นายจิรวัฒน์  อรณัยกานนท์ 
 ๓๑. นายทศพร  ทองศิร ิ ๓๒. นายอ านาจ  ปานเผอืก 
 ๓๓. นายพนิต  วิกิตเศรษฐ ์ ๓๔. นายสามารถ  มะลูลมี 
 ๓๕. นายประสิทธิ์  รักสลาม ๓๖. นายรุ่งโรจน์  แก่นสวาท 
 ๓๗. นายยิ่งยงค์  จิตเพียรธรรม ๓๘. นายวรวรี์  มะกูด ี
 ๓๙. นายพรเทพ  ทองหล่อ 
 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน  

 ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณาในล าดับถัดไป  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทน 
ราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา  (การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู)  ซึ่ง  นายปรีดา  บุญเพลิง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคครูไทยเพื่อประชาชน  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๒)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๙  ฉบับ  
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินครู  ซึ่ง  นายส าลี  รักสุทธี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒๗) 
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๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้เป็นระบบ
อย่างยั่งยืน  ซึ่ง  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุรินทร์  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๑๙) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินครู  ซึ่ง  นายประกอบ  รัตนพันธ์  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
ที่  ๕.๑๒๑) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ซึ่ง  นายเกษม  ศุภรานนท์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา  พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๒๗) 

๕. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่ง  นายสฤษดิ์  บุตรเนียร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดปราจีนบุรี  
พรรคภูมิใจไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๒๘) 

๖. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
เพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยเร่งด่วน   
ซึ่ง  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี  
พรรคชาติไทยพัฒนา  และนายสรชัด  สุจิตต ์ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี  
พรรคชาติไทยพัฒนา  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๒๙) 

๗. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครู  ซึ่ง  นายระวี  มาศฉมาดล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังธรรมใหม่  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๕๓) 

๘. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  ซึ่ง  นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดชัยภูมิ  พรรคพลังประชารัฐ  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๗๕) 
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๙. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแก้ไขบรรเทาปัญหาหนี้สินของครูหรือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  
ซึ่ง  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  
และนายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อ ไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๒) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๑๐  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ทีละฉบับ  ตามล าดับ  
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ภายหลังสมาชิกฯ   
อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ได้สั่งเลื่อน
การพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๒๐  นาฬิกา 

 
 

(นายสรศักดิ ์ เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                
โทร.  ๐  ๒๒๔๔  ๒๓๗๓  
โทรสาร  ๐  ๒๒๔๔  ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th  

http://www.parliament.go.th/



